
BORGARRÁÐ 1. september 2022: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins
um leikskólann Bakka – MSS22090005

Á dögunum bárust tíðindi þess efnis að leikskólanum Bakka í Staðarhverfi yrði lokað um
áramót. Þau tíðindi eru í hrópandi mótsögn við tillögur formanns borgarráðs um úrbætur í
leikskólamálum, sem lagðar voru fyrir borgarráð 18. ágúst sl. Þar kom fram að nýtt yrði laust
húsnæði í eigu borgarinnar til að taka á móti fleiri börnum á leikskóla í haust. Var þar
sérstaklega tilgreint að opnaðar yrðu tvær auka deildir á leikskólanum Bakka, sem viðbragð
við leikskólavandanum. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks óska svara við eftirfarandi spurningum: (a)
Hver eru framtíðaráform borgarinnar fyrir leikskólann Bakka? (b) Hvers vegna stendur til að
loka leikskólanum um áramót? (c) Hvernig samræmist fyrirhuguð lokun Bakka yfirlýstum
markmiðum um fjölgun deilda á leikskólanum?


